



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรสามง่าม
ที่ ๑๒๓/๒๕๖๖

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรับผิดชอบของกลางและเงินของกลาง

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจำหน่ายของกลาง พ.ศ.๒๕๖๕ และการอำนวยความสะดวกทางอาญาให้มีการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวน ประกอบกับ ตร.ได้มีหนังสือที่ ๐๐๑๔.๒๕/๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินของกลางในคดีอาญา เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางและเงินของกลางได้ปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง ข้อบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง สถานีตำรวจภูธรสามง่าม จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง ดังนี้ -

๑. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวน มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของกลางทุกชนิดและเงินของกลางที่มีผู้ตรวจยึดนำส่ง หรือที่พนักงานสอบสวนตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีที่ตนเองเป็นผู้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษหรือในคดีที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบ รับ - ส่งของกลางในกรณีที่ต้องส่งของกลางไปทำการตรวจพิสูจน์ บันทึกรายละเอียดของกลางในสมุดรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีให้ถูกต้องตรงกันกับสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์สินส่งมอบของกลาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาของกลางทำการเก็บรักษาของกลางและเงินของกลางให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อนำฝากเข้าสมุดบัญชีเงินฝากของกลางคดีอาญาสถานีตำรวจภูธรสามง่าม ตรวจสอบผลคดีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รับของกลาง ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อจัดการทำลายของกลาง ขายทอดตลาดของกลาง ส่งของกลางไปเก็บรักษายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือนำเงินสดของกลางส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากไม่มีคำพิพากษาให้รับ ให้จัดการส่งมอบของกลางหรือเงินของกลางคืนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์รับคืนไปตามกฎหมาย

๒. ให้สืบตำรวจตรี กิตติศักดิ์ พักเจริญ ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสามง่าม เป็นเจ้าหน้าที่เก็บรักษาของกลางทุกชนิด ที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้นำของกลางมาส่งมอบ โดยให้เก็บรักษาของกลางไว้ในห้องเก็บของกลางหรือสถานที่เก็บรักษาของกลางที่มีสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ดูแลรักษาของกลางมิให้ของกลางสูญหาย เสียหาย เสื่อมค่าหรือเสื่อมสภาพ บันทึกข้อมูลของกลางและเงินของกลางในสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์สิน บัญชีของกลางให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

๓. ให้พันตำรวจโท อำนวย สอนมี ตำแหน่ง รองผู้กำกับการ (สอบสวน) หัวหน้างานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามง่าม เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล แนะนำ สั่งการ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคำสั่งนี้ ตรวจสอบสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์สินทุก ๑ เดือน สำนวณเงินของกลางทุกระยะ ๖ เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

(แทนชัย งามทรง)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามง่าม